



สรุปล่าว สร. ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ ออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลพบว่าสารสกัด กัญชา มีประโยชน์กับโรคทางผิวหนัง อาทิ โรคผื่นคัน ผื่นแพ้ ผื่นแพ้เรื้อรัง โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ โรคเด็กดกแต่ ครีมนำรุงผิว เป็นต้น เบื้องต้นสถาบันฯ มีความต้องการใช้กัญชาดอกแห้งมาทำวิจัยประมาณ 10 กก. อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการนำสารสกัดจาก กัญชามาช่วยในการชะลอวัย เพราะมีงานวิจัยจากต่างประเทศหลายแห่งระบุว่าในสารสกัด กัญชามีสารแอนติออกซิแดนต์ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ คาดว่าภายในปี 2562 จะสามารถปลูกและสกัดสารสกัดจาก กัญชาได้ หลังจากนั้นจะนำมาทดลองในเซลล์ทดลองของมนุษย์ และในปี 2563 น่าจะได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ ผื่นภูมิแพ้ และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการชะลอวัย โดยสถาบันฯ จะยื่นขอปลูกกัญชาเอง เป็นสายพันธุ์ไทย 3 สายพันธุ์ ต่างประเทศ 2 สายพันธุ์ นำสารสกัดมาทดลองและวิจัยเพื่อคัด เลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุด 2-3 สายพันธุ์ ก่อนขยายสู่กระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก.วิทยาศาสตร์ฯ ปลูกในที่ดินของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ</p> <p>-ด้าน นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ มีความ พร้อมทั้งการสั่งจ่ายและให้ข้อมูลความรู้กับผู้ที่ใช้กัญชา มีการกำหนด Protocol วิจัยโรคมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นต้องการผู้วิจัย ผู้ปลูกกัญชา ที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมมือกันวิจัยกับสถาบันฯ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้เปิดอบรมการใช้สารสกัดจาก กัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 เม.ย. เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจาก รพ.ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 200 คน มีความรู้ความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์จาก กัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ จะจัดอบรมต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่ง รุ่นที่ 2 จะจัดวันที่ 23-24 พ.ค. เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 10 พ.ค. สอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 02-590-6245 ส่วนการขอให้คกก.พิจารณารับรองหลักสูตรอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ ดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.dms.moph.go.th">http://www.dms.moph.go.th</a></p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ</p>	<p>-เสนอข่าว ที่หอประชุมพุ่มขจรรามคำแหง ม.รามคำแหง มีการจัดสัมมนา "องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค" โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ นักศึกษา และประชาชน กว่า 1,500 คน เข้าร่วม รวมทั้ง ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง และนายบัณฑูร นิยามภา หรือลุงตุ๋</p> <p>ดร.วรรณ มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง กล่าวว่า การสัมมนาวិชาการครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อให้ได้องค์ความรู้รอบด้านนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ขณะที่ ดร.แก้มหอม ระบุว่า เป็นการอบรมด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดระดับเอเชียและระดับโลก</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกร จ.ลำปาง จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ภาคเหนือ) ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</p> <p><b>บทความ</b></p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ทางเสื่อผ่าน</p>	<p>-เสนอบทความว่า การ ปลูก กัญชา เพื่อ ส่งออกต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ ตอนนี้ทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาประสบปัญหา กัญชาล้นตลาด เกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตปลูก กัญชาต้องเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการออกใบอนุญาตปลูกกัญชารายใหม่ และงดต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ปลูกรายเก่าที่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งกัญชาที่สหรัฐและแคนาดาใช้เป็นพันธุ์ผสมใหม่ที่ให้สารสกัดที่ต้องการสูง การปลูกต้องลงทุนสูง ส่วนกัญชาพื้นเมืองของไทย เหมาะสำหรับ ใช้สูบ ใช้เข้าตำรับยา 16 ขนานตามที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศ และหากใช้ทำน้ำมันกัญชากรักษาเมะเร็ง ต้องศึกษาความปลอดภัยภายหลังการรักษาถึง 5 ปี</p>
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์</p>	<p>-เสนอบทความว่า กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ผู้ที่ห้ามใช้กัญชา ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ผู้ที่มีภาวะตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง ผู้ที่อายุต่ำกว่า 25 ปี ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคจิต นอกจากนี้ ยังมีอาการไม่พึงประสงค์และความเป็นพิษจากกัญชา ได้แก่ ความดันเลือดต่ำ อาจทำให้เป็นลมและหมดสติได้ การมองเห็นสีผิดปกติ และอารมณ์แปรปรวน พัฒนาการทางด้านสมองผิดปกติเกี่ยวกับความคิด ความจำ และการเรียนรู้ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เพิ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติทางจิต
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ราคาขาย รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมการค้าภายในส่งหนังสือชี้แจงไปให้ศาลปกครอง กรณีสมาคมรพ.เอกชนร้องขอให้ ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว คำสั่งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่ให้นายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 โดยระบุว่าที่ต้องเสนอให้ยาเป็นสินค้าและบริการควบคุม เพราะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก ว่ารพ.เอกชนบางแห่งคิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง ซึ่งได้หารือและขอความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว และประกาศของกกร.ไม่ได้บังคับใช้เฉพาะ รพ.เอกชน แต่ครอบคลุม รพ.รัฐด้วย โดยการขอข้อมูลในฐานะสินค้าควบคุมเพื่อนำมาศึกษาโครงสร้างต้นทุนราคาก่อนกำหนดการกำกับดูแลต่อไป พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลราคาซื้อขายและนำเข้าที่ได้จาก รพ.เอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และร้านขายยารายใหญ่ ไปให้ศาลด้วย ซึ่งพบว่า รพ.เอกชนหลายแห่งคิดราคาขายชนิดเดียวกันแตกต่างกันมาก บางแห่งบวกเพิ่มถึง 200-300 % อ้างว่าจะนำรายได้ไปลงทุนเพิ่ม</p>
<p>เดลินิวส์ thaiquote.org ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สปริงนิวส์</p>	<p><b>การเจ็บป่วยฉุกเฉินในวัยแรงงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.ได้รวบรวมสถิติการแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ของประชาชนในวัยแรงงาน อายุ 20-60 ปี ระหว่าง 1 พ.ค. 2561- 30 เม.ย. 2562 พบการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคือ การพลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุ เจ็บปวด ถึง 42,127 คน ดังนั้น ขอ ให้สถานประกอบการดูแลสวัสดิภาพของแรงงานในการทำงานให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสากล ส่วนแรงงานที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงให้ตรวจดูอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน หากไม่พร้อมให้รีบแจ้งผู้ประกอบการดูแลทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิด นอกจากนี้ ยังพบการแจ้งเหตุเรื่องอาการหายใจลำบากติดขัด 24,354 คน ซึ่งมักเกิดจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินในหลายโรค แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ โรคภาวะหัวใจขาดเลือด แรงงานที่มีความเสี่ยงได้แก่ มีคนในครอบครัวเคยป่วยโรคนี้อีก ครีียด สูบบุหรี่จัด มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน มีภาวะอ้วนและไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ดังนั้นขอให้วัยแรงงานดูแลสุขภาพ ตนเอง แบ่งเวลาออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพประจำปี ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เครียด และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 มอบหมายให้ สธ. ประสานแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง สพฉ. ก.กลาโหม สตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ตั้งเป้าคนไทย 15 ล้านคนมีความรู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และคนไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ได้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่น</p>	<p><b>ยกเลิกเลขสารบบอาหารผลิตภัณฑ์ดี-คอนแทค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ไม่พบหลักฐานทางวิชาการรับรองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดี-คอนแทค มีสรรพคุณรักษาดวงตาได้จริง จึงมีคำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร ตั้งแต่ 8 มี.ค. 2562 และจะขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อ้อ างสรรพคุณรักษาโรคทางตาอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ การโฆษณาที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคได้ เข้าข่ายโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดทำโฆษณา พิธีกร พิธีเชนเตอร์ จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมฯ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ เปิดโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม สนองพระภารกิจในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงมีพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง โดยเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ในเรือนจำ กิจกรรมประกอบด้วย 1.การตรวจโรคทั่วไป 2.การตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และเอกซเรย์ปอด 3.การให้การปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพ และ 4.การจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ โดยเปิดตัวโครงการในเรือนจำและทัณฑสถาน 17 แห่ง และเตรียมตรวจคัดกรองสุขภาพในทุกเรือนจำทั่ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ พร้อมออกไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ เป็นการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม
เว็บไซต์ chiangmainews	<p><b>ชุดความรู้สุขภาพวัยทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดทำชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง เพื่อให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ประกอบด้วย 1.หุ่นดีสุขภาพดี 2.จิตสดใส ใจเป็นสุข 3.ครอบครัวสดใส ใสใจดูแล 4.สุดยอดคุณแม่ 5.เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชวายุยืนยาว 6.พิชิตออฟฟิศซินโดรม 7.สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 8.สถานประกอบการดี ชีวิตสดใส แอลกอฮอล์ บุหรี่ 9.โรงอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ และ 10.สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต โดยนำร่องแล้วที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี และเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี</p>
ไทยโพสต์  เดลินิวส์ คอลัมน์ ก่อนขึ้นแท่น	<p><b>ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้ยื่นเรื่องเสนอให้การนวดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะประกาศผลประมาณเดือนพ.ย. โดยได้หารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อให้ นวดไทยมีมาตรฐาน รองรับการประกาศขึ้นทะเบียน โดยหลังจากนี้ร้านนวดไทยทั้งในและต่างประเทศต้องมีใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อรับรองว่ามีมาตรฐานและเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับ ก.วัฒนธรรม มีเรื่องที่กรมฯ ต้องกลับมาดำเนินการ อาทิ 1.วางกรอบเกี่ยวกับการนวดไทย ว่าแบบใดเป็นการนวดเพื่อสุขภาพ แบบใดเป็นการนวดเพื่อบำบัดรักษา และให้ความรู้กับประชาชน เพื่อรับการบริการที่เหมาะสม 2.เพิ่มมาตรฐานผู้นวด ร้านนวด ให้สื่อถึงวัฒนธรรมไทยที่ชัดเจน เช่น การไหว้ครูก่อนนวด การแต่งกาย 3.การรับรองมาตรฐานผู้นวด ร้านนวดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.การปรับปรุงโลโก้ให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะเปิดให้ประชาชนส่งผลงานมาประกวด เป็นต้น</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น	<p><b>โรคข้อต่อชากรโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เผยว่า โรคข้อต่อชากรโรค จะมีอาการปวดบริเวณข้อต่อชากรโรค อ้าหรือขยับปากลำบาก เวลาขยับชากรโรคจะมีเสียงผิดปกติ ชากรโรคค้ำ และมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะบ่อยๆ ปวดข้อต่อชากรโรคลามไปบริเวณหู ปวดกรามรุนแรงทันทีเมื่อเคี้ยวหรือกัด สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อ การใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปหรือใช้ผิดประเภท การสับสนผิดปกติ เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อต่อชากรโรค หรือเกิดจากโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจขาดเลือด ไซนัสอักเสบ ปวดหัวข้างเดียวและปวดบริเวณรอบๆ ดวงตา โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ควรรับประทานอาหารอ่อน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแข็งหรือต้องใช้แรงเคี้ยวมาก และอาจใช้น้ำอุ่นประคบกล้ามเนื้อรอบชากรโรค หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์</p>
เว็บไซต์ nationtv	<p><b>พัฒนาศักยภาพ Claim center</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า กรมฯ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ Claim center ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันตก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2.5 ล้านคน โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติหรือญาติชำระค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ Claim center รพ.รัฐในการเรียกเก็บเงินจากแหล่งต่างๆ เช่น เงินประกัน เงินกองทุน เป็นต้น ที่ผ่านมามีดำเนินการแล้วในจังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือ ได้ อีสาน และตะวันออก และจะขยายผลไปยังรพ.รัฐทั่วประเทศ</p>
มติชน	<p><b>สิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ สปส.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 5 รายการ ประกอบด้วย การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต และหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว 2 ปี จะได้รับการโอนสิทธิรักษาพยาบาลมายัง รพ.ที่ทำการผ่าตัด โดยสถานพยาบาลให้บริการปลูกถ่ายอวัยวะกับ สปส. 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี รพ.มหาธาตุนครเชียงใหม่ และ รพ.ศรีนครินทร์</p>
	<b>โรคสมองเสื่อม</b>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ โซไซตี้</p>	<p>-เสนอบทความว่า นพ .กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ .รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านที่ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมและมีปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 และมีความเป็นห่วงการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้จีพีเอสนำทาง การใช้เครื่องคิดเลข การบันทึกเบอร์โทรศัพท์ในมือถือ จะส่งผลให้สมองไม่ถูกใช้งาน เกิดภาวะสมองเสื่อมเร็วขึ้น</p> <p>พญ.อัญชลี ศิริเทพทวี รอง ผอ .ด้านการแพทย์ฯ แนะนำวิธีการฝึกสมองเพื่อชะลอการเสื่อม 1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2.ฝึกกลับสมองหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด 3.ฝึกทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ 4.ผู้สูงอายุควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24-30 เม.ย.ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน โดยในปีนี้มีแคมเปญว่า Protected Together : Vaccines Work! สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2520 โดยสธ.ให้บริการวัคซีนขั้นพื้นฐานฟรี 12 โรค คือ วัณโรค ตับอักเสบบี ไอกรน คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ไข้มองอักเสบเจอี หัด หัดเยอรมัน คางทูม มะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV และโรคจากเชื้อ Haemophilus influenzae type B</p>
<p>คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก gronline.com</p>	<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.ประเทย</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก .ภ.จ.นครราชสีมา แลลงข่าวการจับกุมผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.ประเทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านโนนกลางและกลุ่มบ้านหนองค่าย อ .ประเทย 10 คน และกลุ่มบ้านหัวดงเค็ง อ.ประเทย และ อ.ชุมพวง 9 คน มีอายุมากที่สุด 34 ปี และเยาวชน 12 คน โดย จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง</p>
<p>thairath.co.th khaosod.co.th tmews.co.th</p>	<p><b>พร.ขับรถฉุกเฉินซ้ำเพื่อให้คนไข้เสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจ ที่นี้ "ครนายนก" ได้โพสต์ภาพหน้าจอของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นคนลากรของ รพ.บ้านนา จ.นครนายก โดยระบุว่าพนักงานขับรถฉุกเฉิน ต้องขับรถนำผู้ป่วยอุบัติเหตุรถชนส่งรักษาต่อยัง รพ.ในจังหวัด และพบว่าผู้ป่วยเคยมีเรื่องด่าทอกัน จึงขับรถช้าๆ โดยอ้างว่าไม่ได้แกล้ง แต่สธ.ให้ขับไม่เกิน 80 ดังนั้นจะขับ 50-60 ก็ไม่ผิด และยังระบุว่าขอให้ตายอย่างสงบ</p> <p>โดยหลังเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างมากในโลกโซเชียล ผู้โพสต์ได้โพสต์ยอมรับผิด พร้อมขอโทษครอบครัวฝั่งผู้ตาย และลาออกจากงานเพื่อเป็นการรับผิดชอบ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>อีโบล่า</b></p> <p>-เสนอข่าว ก.สาธารณสุขของโก พบผู้ป่วยติดเชื่ออีโบลารายใหม่เพียงวันเดียว 27 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเป็น 126 ราย ถือว่ามากที่สุดตั้งแต่ประกาศการแพร่ระบาดเมื่อเดือน ส.ค. และสถานการณ์การแพร่ระบาดทางตะวันออกของประเทศกำลังลุกลามรวดเร็ว เพราะเกิดเหตุโจมตีจากกองโจรและความไม่ไว้วางใจของคนท้องถิ่น โดย 2 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์อีโบล่า 5 แห่งถูกโจมตีและเจ้าหน้าที่อาสาของ WHO ถูกยิงเสียชีวิต</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch